



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๓-๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๓๐ มูลค่าข่าว ๙๓,๙๕๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



Education Alert

นับเป็นโครงการดี ๆ ที่จัดต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 สำหรับ “เอไอเอส แนะนำ ว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส” เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้ารับฟังเคล็ดลับ และคำแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน และให้ร่วมทดลองสัมภาษณ์งานจริง เพื่อรับคำแนะนำไปปรับใช้และพัฒนาตนเอง โดยปีนี้ เอไอเอสได้จัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศ คือ นครราชสีมา, ขอนแก่น, เชียงใหม่, กรุงเทพฯ, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, สุราษฎร์ธานี, สงขลา และเพชรบุรี

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ **Beyond Study Center** จัดงานมหกรรม การศึกษาครั้งใหญ่ ภายใต้ชื่อ “**Working Holiday & Education Exhibition 2013**” ในวันที่เสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สาขา สีลม เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ผู้สนใจสามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.beyondstudycenter.com หรือ โทร.0-2664-0719

ถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม แฟชั่นไทยอย่างแน่นอน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จับมือ กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ทำโรดแมปพัฒนา อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยปี 2557-2561 ระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบการ, นักวิชาการ, นักออกแบบ, ผู้บริโภค และตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า มาสู่ การจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม แฟชั่นไทย 3 สาขา คือ อุตสาหกรรม สิ่งทอ, อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และ อุตสาหกรรมอัญมณี ให้มีความแตกต่าง และยกระดับจากการเป็นผู้รับจ้าง การผลิตไปสู่การเป็นผู้ออกแบบสินค้า

กิจกรรมน่ารัก ๆ ของโรงเรียนสาธิต พัฒนากับการจัดแสดงที่หาชมได้ยาก อย่าง “โนราห์ตัวอ่อน” ให้แก่นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 ได้รับชม ตามโครงการสานต่อความเป็นไทย สู่หัวใจดวงน้อย เพื่อปลูกฝังความเป็นไทย ให้เด็ก ๆ ทั้งนี้นอกจากนักเรียนจะ สนุกสนานกับการแสดงแล้ว ยังสามารถ นำสิ่งที่ได้จากการแสดงไปต่อยอดกับ การเรียนรู้ในวิชาศิลปะได้อีกด้วย